
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2557  ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ที่  30  มิถุนายน  2557   เวลา ๑0.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

**************************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางนวลอนงค์  ถวาย ประธานสภา อบต. นวลอนงค์  ถวาย 
2. นายโสภณ  บุญสุข รองประธานสภา อบต. โสภณ  บุญสุข 
3. พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ เลขานุการสภา อบต. วารินทร์  รักสวัสดิ ์
4. นางกาญจนา  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 กาญจนา  เกษกล้า 
5. นายบุญเลิศ  ด ากุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บุญเลิศ  ด ากุล 
6. นายพรชัย  ท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 พรชัย  ท่าชี 
7. นายทวี  เทียมกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ทวี  เทียมกุล 
8. นายปรีชา  มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ปรีชา  มณีวรรณ 
9. นายยงยุทธ  ทองท่าชี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ยงยุทธ  ทองท่าชี 

10. นางจุฑามาศ  แก้วพวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จุฑามาศ  แก้วพวง 
11. นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
12. นายเชาวลิต  แจ้งมณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เชาวลิต  แจ้งมณี 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุมิต  เกษกล้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายสุนทร  สุขเจริญ นายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ สุนทร  สุขเจริญ 
2. นายสัมพันธ์  มากขนอน รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ สัมพันธ์  มากขนอน 
3. นายนิคม  ด ากุล รองนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นิคม  ด ากุล 
4. นางสาวนัยนา  รสจันทร์ เลขานุการนายก อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ นัยนา  รสจันทร์ 
  /ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) ..... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

5. ร.ต.ต.มานพ  เทียมมนู หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ 

มานพ  เทียมมนู 

6. นายวรทัต  สมเขาใหญ่ หัวหน้าส่วนโยธา วรทัต  สมเขาใหญ่ 
7. นางละออ  ภู่ข า   หัวหน้าส านักงานปลัด ละออ  ภู่ข า 
8. นางสาวชนิตา  คงแสง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชนิตา  คงแสง 
9. จ.ส.ต.เจษฎา  สุวรรณทิพย์ บุคลากร เจษฎา  สุวรรณทิพย์ 

10. นางกวินนา  พัฒน์มาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กวินนา  พัฒน์มาก 
11. นางสาวจุรีพร  มากขนอน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จุรีพร  มากขนอน 
12. นายสิทธิชัย  พุฒทอง พนักงานจ้างทั่วไป สิทธิชัย  พุฒทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑0.25 น. 
   
พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ อบต. ทุกท่านเข้าประชุมครับ 
   วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  สมัย

ประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 1  และตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552  มาตรา 56  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  ซึ่งบัดนี้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์เข้าประชุม  จ านวน 11 ท่าน  
จาก 12 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 

          ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์จะเปิด
ประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับ 

   ---  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย --- 

นางนวลอนงค์  ถวาย   สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
ประธานสภาฯ อบต. ท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ทุกท่าน ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การ 
/บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ..... 



- ๓ - 
 

 

บริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี 2557    
ครั้งที่ 1  ณ บัดนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
นางนวลอนงค์  ถวาย    1.1 แนะน าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์   
ประธานสภาฯ อบต.    ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ที่ 155/2557  

ได้แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์คนใหม่      
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557  เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

ขอเชิญท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ แนะน าตัวเองต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ด้วยค่ะ 

นางนัยนา  รสจันทร์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา ท่านนายก ท่าน 
เลขานุการนายก อบต. รองนายก ท่านสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน

ทรัพย์ทุกท่าน  ดิฉันนางนัยนา  รสจันทร์  เข้ามาด ารงต าแหน่งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา  
ดิฉันมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับต าแหน่งนี้ และจะปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ก็ขอความกรุณาจาก  
ทุกส่วนทุกฝ่าย ช่วยแนะน าดิฉันเ พ่ือพัฒนาให้องค์กรของเราเกิดความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยค่ะ 

1.2 แนะน าอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 126 ของโครงการสร้าง
เยาวชนเพื่อการพัฒนา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้รับอาสาสมัคร
อเมริกัน รุ่นที่ 126 ของโครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการพัฒนา มาปฏิบัติหน้าที่
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสอนภาษาให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ       
ในพ้ืนที่ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557  ที่ผ่านมา จ านวน    
1 ท่าน  คือ Ms. Lauren Breland 

ขอเชิญ Ms. Lauren Breland แนะน าตัวเองต่อที่ประชุมสภา
แห่งนี้ด้วยค่ะ 

Ms. Lauren Breland สวัสดีค่ะ ทุก ๆ ท่าน  ดิฉันชื่อ ลอเรน บรีเลน  ชื่อเล่น ชมพู่ 
อาสาสมัครอเมริกัน  ดิฉันเป็นอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 126  จากโครงการสร้างเยาวชนเพ่ือการ

พัฒนา ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา  ดิฉันมาที่นี้เพ่ือสอนภาษาอังกฤษและ
ให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดกับเด็กนักเรียน  ดิฉันมีความต้องการที่จะร่วมงานกับ
ชุมชนต่าง ๆ ในเรื่องการเกษตรกรรมอีกด้วย 

 
 

/1.3 แจ้งยอดเงินสะสม ..... 
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1.3  แจ้งยอดเงินสะสม ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 
ยอดเงินสะสม  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  2557  มีดังนี้ 
- เงินสะสม   จ านวน  6,394,265.51  บาท 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน   4,808,282.51  บาท 

     1.4  การแข่งขันกีฬาจุฬาภรณ์พัฒนา ประจ าปี 2557 
เนื่องด้วยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

ได้ก าหนดจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ประจ าปี 2557 ขึ้น และ
ในปีนี้เทศบาลต าบลพรุพีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันดังกล่าว  ซึ่งได้
ก าหนดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ โรงเรียนพรุพี วิทยาคม  อ าเภอ
บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 ในการนี้  ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมการ
แข่งขันดังกล่าว  โดยให้ทุกท่านพร้อมเพียงกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557  เวลา 08.00 น. ค่ะ 

     1.5  การจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจ าปี 2557 
ตามที่เทศบาลเมืองนาสารและอ าเภอบ้านนาสาร ได้ก าหนด     

จัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร ประจ าปี พ.ศ. 2557 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 
19 กรกฎาคม 2557 ถึง วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณริมคลอง
ฉวาง ต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และได้จัดให้มี    
การประกวดขบวนรถพฤกษชาติ ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557  นั้น 

 ส าหรับการจัดงานดังกล่าวในปีนี้  องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ได้เข้าร่วมการประกวดขบวนรถพฤกษชาติด้วย  จึงขอความร่วมมือ
ให้สมาชิกสภาทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้ทราบ  
เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันจัดท าขบวนรถพฤกษชาติ เข้าประกวดในวันดังกล่าว  

    
ระเบียบวาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2557   
นางนวลอนงค์  ถวาย  ครั้งที่ 1 (วันอังคารที่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7)  
ประธานสภาฯ อบต.   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ได้มีการประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการ
สภาฯ ได้ท ารายงานการประชุมสภาแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน    
ทราบแล้ว  นั้น 

ดิฉันขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 
ก่อนลงมติรับรองรายงานการประชุมสภา 

 
 

/พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์ ….. 
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พ.จ.ต.วารินทร์  รักสวัสดิ์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ข้อ 33 วรรคสอง    

กล่าวว่า การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ท่านใด     
จะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้ เป็น
ผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   

นางนวลอนงค์  ถวาย   ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ   
ประธานสภาฯ อบต. หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือมีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม  ก็ขอเชิญ

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม    ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย   เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต.  ดิฉันขออาศัยอ านาจตามความในตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕4๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
ข้อ 74 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาหรือไม่ 
ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ยกมือค่ะ 

 ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 11 ท่าน และที่ประชุม
สภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์
ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๑1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ดังนี้  

รับรองรายงานการประชุม  จ านวน   10  คน  
ไม่รับรอง    จ านวน     -   คน  
งดออกเสียง    จ านวน     1  คน 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต. 

   
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ อบต.  
 

/ระเบียบวาระท่ี 6 ….. 



- ๖ - 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.1  ขออนุมัติเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 –  
ประธานสภาฯ อบต.  พ.ศ.2559) จ านวน 2 โครงการ        

ได้แก่ โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1  และ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ   หมู่ที่ 2  ดิฉันขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ
ด้วยค่ะ 

นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภา  ท่านรองประธานสภา  และสมาชิกสภาฯ  
นายก อบต. ทุกท่าน โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความประสงค์

จะขออนุมัติเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  มีจ านวน   
2 โครงการ ดังนี้ 

1.  โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองทวด หมู่ที่ 1 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ได้รับค าร้องจาก

ประชาชน หมู่ที่ 1 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากถนนสายเลียบ
คลองทวด หมู่ที่ 1  เกิดความช ารุด ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้  และ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ กไ็ด้ออกไปตรวจสอบถนนสายดังกล่าวแล้ว 
เห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติโดยด่วน  แต่เนื่องจากงบประมาณส ารองจ่ายหมด  จึงมีความจ าเป็นต้อง
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าว  โดยจะต้องน า
โครงการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559)  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายขาดเงินสะสม 

2.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ ได้รับค าร้องจาก

ประชาชน หมู่ที่ 2 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ ว่าได้รับความเดือดร้อนในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาในเวลากลางคืน บริเวณถนนสายเหมืองทวด- ช่องช้าง  ตั้งแต่บริเวณ     
บ้านนายอุดม ไปจนถึง บ้านนายภิรมย์รัตน์  เลิศไกร  หมู่ที่ 2  ระยะทางประมาณ 
850 เมตร  เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ถนนเป็นทางโค้ง คดเคี้ยวและเป็นเส้นทาง
เปลี่ยว  การสัญจรในเวลากลางคืนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จึงมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  เพ่ือ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ประธานสภาฯ อบต.  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
 
 

/นางนวลอนงค์  ถวาย …. 



- ๗ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติเพ่ิมเติมโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบ

คลองทวด หมู่ที่ 1 และโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่  2  ในแผนพัฒนา   
3 ปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559)  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 
   งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.2  ขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ  
ประธานสภาฯ อบต. บริหารส่วนต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) ให้กับ
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้ว  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์มีความประสงค์จะปรับแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  (พ.ศ.2558 –         
พ.ศ.2562) ค่ะ 

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียดในร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)  หรือไม ่

ประชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียด  
ประธานสภาฯ อบต. ในร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด 
เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562)  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 
 งดออกเสียง จ านวน      1  คน 

 
 
 
 
 
 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 



- ๘ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย   6.3  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ อบต.  ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกร่างแผนพัฒนา 3 ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) ให้กับท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบแล้ว  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  
มีความประสงค์จะจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว 

ดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบร่างแผนพัฒนา 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) ค่ะ 

ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมรายละเอียดในร่างแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) หรือไม ่

นายทวี  เทียมกุล เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าในร่างแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560)  (หน้า 32)  โดยแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว  จากปีงบประมาณ 2559 มาเป็นปีงบประมาณ 
2558  เนื่องจากในต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์มีไฟฟ้าถนนสาธารณะเป็นจ านวนมาก 
และเกิดช ารุดบ่อยครั้ง ส่งผลให้ไฟฟ้าถนนดับบ่อยครั้งเช่นกัน  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายกับประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน  และทุก
ครั้งที่ไฟฟ้าถนนเกิดช ารุด องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ต้องท า
หนังสือขอยืมรถกระเช้าไฟฟ้าจากเทศบาลต าบลพรุพี    

ฉะนั้น  เห็นควรจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์เอง ในปีงบประมาณ 2558  กระผมจึงขอให้สภาฯ     
มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าในร่างแผนพัฒนา 3 ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560)     
(หน้า 32)  จากปีงบประมาณ 2559 มาเป็นปีงบประมาณ 2558 ด้วยครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย  ตามที่ท่านทวี  เทียมกุล  ได้ขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  โครงการ  
ประธานสภาฯ อบต. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าในร่างแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560)  (หน้า 32) จากปีงบประมาณ 
2559 มาเป็นปีงบประมาณ 2558  นั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

ทีป่ระชุม ไม่มี 
 
 
 
 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 



- ๙ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะประสงค์แก้ไขหรือเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ อบต. รายละเอียดในร่างแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 

(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) อีกหรือไม ่
ประชุม  ไม่มี    
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียด  
ประธานสภาฯ อบต. ในร่างแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 

– พ.ศ.2560)  เพ่ิมแล้ว  ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์   
(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) รวมถึงที่ท่านทวี  เทียมกุล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าในร่างแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560)  (หน้า 32)  จากปีงบประมาณ 
2559 มาเป็นปีงบประมาณ 2558  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 

งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.2557 

ตามที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยต้นเหรียง – ซอย     
เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ได้ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณเหลือจ่าย  
จ านวน 108,000.- บาท  นั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์     
จะขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาก
งบประมาณเหลือจ่ายในโครงการดังกล่าว เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  5,960.- บาท  ให้กับส านักงาน
ปลัด และส่วนการคลัง  โดยเครื่องส ารองไฟฟ้าดังกล่าวใช้ส าหรับจ่ายไฟฟ้า
ส ารองให้กับคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าตกหรือดับ และเพ่ือเป็นการ
ป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์เกิดความช ารุดเสียหายจากกระแสไฟฟ้าที่ตกหรือดับ
อย่างฉับพลัน  ซึ่งรายละเอียดเครื่องส ารองไฟฟ้ามีดังนี้ 

เครื่องส ารองไฟฟ้า เป็นแบบชนิดปฐมภูมิทางเบี่ยง พิกัดก าลังสูง 
400 W. 1,000 VA  ไฟฟ้าด้านเข้า 220 Vac  ไฟฟ้าด้านออก 220 Vac  
ปลั๊กไฟเข้า UL & CSA TYPE  ปลั๊กส ารองไฟ UL 498 5-15RX2           
ปลั๊กป้องกันแรงสูง EURO – CEE7X1  รับประกัน 2 ปี. 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ประธานสภาฯ อบต.  

/ประชุม …. 



- ๑๐ - 
 

 

ทีป่ระชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยต้นเหรียง – ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง  เป็นจ านวนเงิน  5,960.- บาท  ขอให้  ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 

งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.5 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ อบต. งบประมาณ พ.ศ.2557 (โครงการขยายท่อส่งน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 3) 

ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2557  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง  สิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปาภูเขา หมู่ที่ 3 งบประมาณ  400,000. - บาท   
หน้า 23  นั้น  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นแล้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์     
จะขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2557  จากโครงการดังกล่าวข้างต้น  เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง     
5 เมตร  ยาว 375 เมตร  หน้า 0.05 เมตร  งบประมาณ 830,000.- บาท   

จากโครงการที่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ มีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติมด้วย 
จ านวน 430,000.- บาท  เนื่องจากโครงการเดิมตั้งงบประมาณไว้เพียง จ านวน 
400,000.- บาท  และเมื่อรวมงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กับงบประมาณใหม่ที่   
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 830,000.- บาท  
เพียงพอส าหรับการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายช่องเคี่ยม – สินคุณ หมู่ที่ 3  ต่อไป 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ประธานสภาฯ อบต.  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 

 
 
 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 



- ๑๑ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  จากโครงการขยายท่อส่งน้ าประปาภูเขา   
หมู่ที่ 3  เป็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายช่องเคี่ยม 
– สินคุณ หมู่ที่  3  และอนุมัติ ให้จ่ ายขาดเงินสะสมเพ่ิมเติมด้วย จ านวน 
430,000.- บาท   ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 

งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.6  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประธานสภาฯ อบต.  ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมา ณ       

พ.ศ. 2557  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนการคลัง)  ราคา 25,000. - บาท  หน้า 12  
นั้น 

เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้
ก าหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2557 ฉบับใหม่  และเพ่ือให้การก าหนดเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นไปตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความจ าเป็นต้องขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังนี้ 

รายละเอียดเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใช้ภายในส่วนการคลัง จ านวน 1 เครื่อง โดยตั้งราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT คุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน    
1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ส่วนการคลัง)  ราคา 25,000.- บาท 

/รายละเอียดใหม่ ..... 



- ๑๒ - 
 

 

 
รายละเอียดใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใช้ภายในส่วนการคลัง จ านวน 1 เครื่อง โดยตั้งราคา
มาตรฐานของกระทรวง ICT คุณลักษณะพื้นฐานประกอบด้วย 

- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก     
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และ   
มีหน่วยความจ าแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า       1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

18 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) หน้า 56 ข้อ 123 ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (ส่วนการคลัง)  ราคา 25,000.- บาท 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่  
ประธานสภาฯ อบต.  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 

งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.7  ขออนุมัติจ่ายเงินเหลือจ่ายจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
ประธานสภาฯ อบต. ซอยต้นเหรียง – ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 

ตามที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยต้นเหรียง – ซอย      
เจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2 ได้ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ และมีงบประมาณเหลือจ่าย  
จ านวน 108,000.- บาท  นั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จึงมีความประสงค์      
จะขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557         
จากงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการดังกล่าว  เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอบ้าน
นาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 95,098.39 บาท  ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 จ านวน 10 จุด 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 
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นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่   
ประธานสภาฯ อบต.  
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557  จากงบประมาณเหลือจ่ายในโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต ซอยต้นเหรียง – ซอยเจ๊ซ้วน หมู่ที่ 2  เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอ
บ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 95,098.39 บาท  ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 

งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.8  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบ  
ประธานสภาฯ อบต. คลองทวด หมู่ที่ 1  งบประมาณ 194,000.- บาท 

ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับโครงการ
ซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองทวด  หมู่ที่ 1  ให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่าน      
ได้ทราบแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์มีความประสงค์        
จะขออนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมตามโครงการดังกล่าว  เป็นจ านวนเงิน 
194,000.- บาท 

ดิฉันขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองทวด  หมู่ที่ 1 ค่ะ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ทีป่ระชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด  เห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการซ่อมแซม

ถนนสายเลียบคลองทวด  หมู่ที่ 1  เป็นจ านวนเงิน 194,000.- บาท  ขอให้ยก
มือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน    10  คน 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   คน 
 งดออกเสียง จ านวน      1  คน 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.9  การคัดเลือกคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน รอบปี  
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 

ด้วยอ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการตีราคา      
ปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557  เพื่อมาใช้ในการประเมิน 

/ภาษีบ ารุงท้องที่ ..... 
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ภาษีบ ารุงท้องที่ ส าหรับปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561  โดยให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มอบหมายปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีเห็นสมควร ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ จ านวน 1 คน  และ ให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาฯ ท าหน้าที่
คณะกรรมการ จ านวน 2 คน 

ฉะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  จึงขอให้         
ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ  มาท าหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดิน  จ านวน 2 ท่าน    

ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาและเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ     
ที่เห็นสมควรและสามารถเข้าไป   ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลาง
ของที่ดิน จ านวน  2 ท่าน พร้อมผู้รับรองอย่างน้อยสองท่านค่ะ 

นายบุญเลิศ  ด ากุล เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ นายปรีชา  มณีวรรณ   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินครับ 
 มีผู้รับรอง  5  ท่าน 
นางจุฑามาศ  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินค่ะ 
 มีผู้รับรอง  2  ท่าน 
นางนวลอนงค์  ถวาย สรุปคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554  
ประธานสภาฯ อบต. – พ.ศ.2557  เพื่อมาใช้ในการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ ส าหรับปี พ.ศ.2558 – 

พ.ศ.2561  มี 2 ท่าน  ดังนี้  
1.  นายปรีชา  มณีวรรณ 

 2.  นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
นางนวลอนงค์  ถวาย   6.10 การขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐในคลองฉวาง     
ประธานสภาฯ อบต. หมู่ที่ 5 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์  ราย นางสาวตรงจิตร รักษาจันทร์ 

ด้วยนางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์  ได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาต     
ดูดทรายในที่ดินของรัฐในคลองฉวาง หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ  0 – 2 – 20  ไร่  เพ่ือประโยชน์ใน
การค้าและใช้สอย  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้ดูด
ทราย พ.ศ. 2546  หมวดที่ 2 ข้อ 13  ก าหนดให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีการขออนุญาตออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาต
ร่วมกับเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพ่ือให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณา  

ในการนี้ นายนิคม  ด ากุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์  ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ และ 

/นายเฉลียว  รอดเจริญ ….. 
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นายเฉลียว  รอดเจริญ  นายช่างรังวัดช านาญงาน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านนาสาร  ได้ออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดินแปลงดังกล่าว
แล้วเสร็จ  มีความเห็นให้  นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์  ต่อใบอนุญาต          
ดูดทรายฯ ได้ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 หมวด 3  ข้อ 18 (2) ส านักงาน
ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านนาสาร  ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์น าเรื่องราวการขออนุญาตดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร       
รักษาจันทร์ เข้าที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาความเห็นให้
แล้วเสร็จ  และแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานการประชุม     
ให้ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านนาสารทราบ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาต่อไป 

ดิฉันขอเชิญท่านนิคม  ด ากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์  ซึ่งเป็นตัวแทนในการออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดิน ที่ขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทรายฯ ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์  ชี้แจงผลการชันสูตร
สอบสวนต่อท่ีประชุมสภาฯ ค่ะ 

นายนิคม  ด ากุล  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต. เพ่ิมพูนทรัพย์ ให้ด าเนินการแทนในการออกไปชันสูตรสอบสวนที่ดิน ที่ขอต่อ

ใบอนุญาตดูดทรายฯ ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์  ในที่ดินของรัฐ ในคลอง
ฉวาง หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่
ประมาณ  0 – 2 – 20  ไร่ ร่วมกับนายเฉลียว  รอดเจริญ  นายช่างรังวัดช านาญ
งาน ผู้แทนจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาบ้านนาสาร  นั้น 

กระผมและนายเฉลียว  รอดเจริญ ได้ด าเนินการชันสูตรสอบสวน
ที่ดินแปลงดังกล่าว ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10.30 น. แล้ว
เสร็จ  ซึ่งผลการชันสูตรสอบสวนที่ดินปรากฏว่า มีความเห็นว่าให้ นางสาว      
ตรงจิตร  รักษาจันทร์   ต่อใบอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐในคลองฉวาง      
หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่
ประมาณ 0 – 2 – 20  ไร่ ได้ครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย  ท่านนิคม ด ากุล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูน  
ประธานสภาฯ อบต. ทรัพย์  ได้ชี้แจงผลการชันสูตรสอบสวนที่ดิน ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายฯ ราย      

นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ต่อที่ประชุมสภาฯ แล้ว 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 
 
 
 

/นางจุฑามาศ  แก้วพวง ….. 
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นางจุฑามาศ  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐในคลองฉวาง  หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูน

ทรัพย์  อ า เภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี  ราย นางสาวตรงจิตร         
รักษาจันทร์ ว่า เห็นควรอนุญาตให้ดูดทรายได้  แต่นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ 
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 

1. ให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขต าแหน่งที่ ที่ขอต่อ
ใบอนุญาตดูดทรายด้วย  เนื่องจากต าแหน่งที่ที่ขออนุญาตดูดทรายเป็นพ้ืนที่ใน 
หมู่ที่ 6 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่ใช่     
หมู่ที่ 5  ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ไม่อนุญาตให้รถบรรทุกทรายวิ่ งผ่านถนนทางสาธารณะ       
บ่อน้ าร้อน  เนื่องจากการวิ่งรถของรถบรรทุกทราย ท าให้ถนนภายในบ่อน้ าร้อน 
เกิดความช ารุดเสียหาย  อีกท้ังในปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ได้ของงบประมาณจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด     
สุราษฎร์ธานี และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพ่ือพัฒนาบ่อ   
น้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ให้ได้มาตรฐาน   

3. ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ในเรื่อง เสียงของรถบรรทุก
ทรายที่เสียงดัง  และเวลาจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในบริเวณบ่อน้ าร้อน  อาทิเช่น    
การเข้าค่ายลูกเสือ การฝึกอบรม อปพร. ฯลฯ  มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก
การขอให้รถบรรทุกทรายหยุดวิ่ง  ท าให้เกิดฝุ่นละอองต่าง ๆ กระจาย  เข้าไปใน
พ้ืนที่ที่จัดกิจกรรม 

นายสุนทร  สุขเจริญ ขออนุญาตประธานสภาฯ  กระผมขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในเงื่อนไข  
นายก อบต. ข้อ 2. ตามที่นางจุฑามาศ  แก้วพวง ได้เสนอเรื่องการของบประมาณจากส านักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
สุราษฎร์ธานี  เพ่ือพัฒนาบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ให้ได้มาตรฐานนั้น 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ก าชับว่า  จะสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือใช้พัฒนาบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ก็ต่อเมื่อไม่มีการวิ่งรถบรรทุกทราย    ผ่านถนนทาง
สาธารณะบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เพราะการวิ่งรถของรถบรรทุกทราย 
อาจท าให้ความอันตรายเกิดข้ึนได้ 

นางนวลอนงค์  ถวาย ตามที่ท่านจุฑามาศ  แก้วพวง  ได้เสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ในการวิ่งรถ  
ประธานสภาฯ อบต. บรรทุกทรายของผู้ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์   

นั้น  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 
 
 
 

/นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ ….. 



- ๑๗ - 
 

 

นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ตามที่ท่านจุฑามาศ  แก้วพวง ได้กล่าว  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ในเงื่อนไขข้อที่ 1. ว่า  ต าแหน่งที่ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทรายเป็นพ้ืนที่ใน        

หมู่ที่ 6 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่ใช่     
หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นั้น  
กระผม ในฐานะเป็นสมาชิกสภาฯ ของหมู่ที่ 6  ยังเกิดข้อข้องใจในเรื่องดังกล่าว       
จึงขอให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้ชัดแจ้งด้วยครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย ดิฉันขอเชิญฝ่ายบริหาร ช่วยชี้แจงในเรื่อง ต าแหน่งที่ที่ขอต่อใบ   
ประธานสภาฯ อบต. อนุญาตดูดทรายต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ 
นายนิคม  ด ากุล  เรียนท่านประธานสภาฯ ส าหรับเรื่อง ต าแหน่งที่ที่ขอต่อใบอนุญาต 
รองนายก อบต. ดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ นั้น  กระผมก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า 

ในความเป็นจริงนั้น  ต าแหน่งที่ดังกล่าว อยู่ใน หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ หมู่ที่ 6 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นแน่แท้  แต่ในการนี้ กระผมได้ยึดถือ
ต าแหน่งที่ดังกล่าว ตามที่หนังสือของส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
บ้านนาสาร ได้ระบุไว้  ว่าต าแหน่งที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินของรัฐ  ในคลองฉวาง 
หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ    
เมื่อเกิดเหตุข้อข้องใจเช่นนี้  กระผมก็ขอน าเรื่องดังกล่าวนี้  ไปปรึกษาหารือ กับ
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร เพ่ือให้ได้ข้อกระจ่างต่อไป
ครับ 

นายเชาวลิต  แจ้งมณี ขออนุญาตประธานสภาฯ  กระผมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 เขตแดนของหมู่บ้าน  เมื่อครั้งสมัยที่กระผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 กระผมได้มี

การติดต่อประสานกับส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร 
เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของหมู่บ้าน  โดยส่วนใหญ่ในการแบ่งเขตแดนของหมู่บ้าน
จะยึดเอาล าห้วยเป็นหลักในการแบ่งเขตครับ 

นายสุนทร  สุขเจริญ ขออนุญาตประธานสภาฯ  กระผมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ  
นายก อบต. ต าแหน่งที่ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ต่อที่

ประชุมสภาฯ เพื่อให้ทุกท่านได้หายข้อข้องใจในเรื่องดังกล่าว  ส าหรับต าแหน่งที่
ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ที่หนังสือ
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร  ได้ระบุไว้ว่า เป็นที่ดิน  
ของรัฐ ในคลองฉวาง หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัด    
สุราษฎร์ธานี นั้น  อันที่จริงแล้ว ต าแหน่งที่ดังกล่าว ติดอยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 
และหมู่ที่  6 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
ทั้ง 2 หมู่บ้าน  แต่โดยส่วนใหญ่จะมีต าแหน่งพ้ืนที่อยู่ใน หมู่ที่ 6 ต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มากกว่า และเหตุที่กระผม 

       /ได้กล่าวยืนยันเช่นนี้ ….. 



- ๑๘ - 
 

 

 ได้กล่าวยืนยันเช่นนี้ ก็เพราะว่า กระผมได้ไปติดต่อประสานงานกับส านักงาน
ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร เมื่อไม่นานมานี้  เกี่ยวกับต าแหน่งที่
ของบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขา
บ้านนาสาร  ได้ระบุว่า  อันที่จริง ต าแหน่งที่ของบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งรวมถึงต าแหน่งที่ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย 
นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ด้วย  อยู่ในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 6 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจะมีการด าเนินการออกเอกสาร
สิทธิ์ เพ่ือระบุต าแหน่งพ้ืนที่ดังกล่าวใหม่ในไม่ช้านี้  ฉะนั้น ควรยึดถือต าแหน่งที่  
ที่ขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ราย นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ตามหนังสือ
ส านักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร ที่ระบุไว้ไปพลางก่อน 

นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านนายก และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์   
ประธานสภาฯ อบต. ก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องต าแหน่งที่ดังกล่าว อย่างกระจ่างชัดแล้ว ต่อที่ประชุม

สภาฯ  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือคิดเห็น   
เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  

ทีป่ระชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ  
ประธานสภาฯ อบต. สมาชิกสภาฯ ท่านใด  เห็นชอบให้ นางสาวตรงจิตร  รักษาจันทร์ ต่อใบอนุญาต

ดูดทราย ในที่ดินของรัฐ ในคลองฉวาง หมู่ที่ 5  ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ อ าเภอ   
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ  0 – 2 – 20  ไร่ ได้ โดยต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านจุฑามาศ  แก้วพวง  ได้เสนอไว้จ านวน  3 ข้อ  ขอให้     
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน      8  เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  จ านวน      -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน      3  เสียง 
นางนวลอนงค์  ถวาย    ส าหรับเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติความเห็น 
ประธานสภาฯ อบต. ชอบจากที่ประชุมสภาฯ ในวันนี้  เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  

จะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่  
นางจุฑามาศ  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ เรื่องการตัดต้นไม้ในบ่อน้ าร้อน   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  เนื่องจากดิฉันได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่

ใกล้บริเวณบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ว่า ต้นไม้ในบ่อน้ าร้อน เกิดการผุกร่อน 
เกรงว่าต้นไม้ที่เกิดการผุกร่อนจะเกิดการหักทับบ้านเรือนของตน จนเกิดความ
เสียหายได้   จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยเข้าตรวจสอบและด าเนินการ         
อย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ 

 
/นางนวลอนงค์  ถวาย ..... 

 



- ๑๙ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย ตามท่ีท่านจุฑามาศ  แก้วพวง  ได้เสนอเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่ในบ่อ 
ประธานสภาฯ อบต. น้ าร้อน  ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์นั้น  ดิฉันขอเชิญฝ่ายบริหาร ช่วยชี้แจงการ

ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนประธานสภาฯ  ส าหรับเรื่องการตัดต้นไมใ้หญใ่นบ่อน้ าร้อน  
นายก อบต. ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  ตามท่ีท่านจุฑามาศ  แก้วพวง  ได้เสนอนั้น  ก่อนอื่นกระผม

ต้องขอชี้แจงว่า กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อน้ าร้อน 
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ เช่นกันว่า ต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์      
เกิดการผุกร่อน และขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  รีบเข้า
ตรวจสอบและด าเนินการตัดต้นไม้ใหญด่ังกล่าวด้วย 

จากการได้รับแจ้งในครั้งแรกนั้น  กระผมได้ประสานไปยังอุทยาน     
ถ้ าขมิ้น เพื่อให้ทางอุทยานถ้ าขมิ้น ลงมาตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์  ตามที่ประชาชนได้มาแจ้งไว้  และจากการตรวจสอบของอุทยาน
ถ้ าขมิ้น พบว่า ต้นไม้ใหญใ่นบ่อน้ าร้อนที่ประชาชนได้แจ้งไว้ มีสภาพปกติ ไม่มีการ    
ผุกร่อนใด ๆ  จึงไม่มีการด าเนินการใด ๆ  

ต่อมาประชาชนรายดังกล่าว ได้มาแจ้ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ิมพูนทรัพย์ ด าเนินการเข้าตัดต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์อีก
ครั้ง  กระผมก็ได้เข้าไปตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ดังกล่าวอีกครั้งเช่นกัน   แต่ส าหรับใน
ครั้งนี้ กระผมได้เชิญผู้ที่มาแจ้งไปร่วมตรวจสอบพร้อมกันด้วย เพื่อให้ได้รู้ว่า ต้นไม้
ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ที่ผู้มาแจ้งได้กล่าวถึงนั้น  เกิดการผุกร่อน
จริงหรือไม่  จากการตรวจสอบปรากฏว่า ต้นไม้ใหญ่ดังกล่าว  มีสภาพปกติ ไม่มี
การผุกร่อนใด ๆ 

กระผมขอเรียนให้ทุกท่านในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ทราบว่า การเข้า
ด าเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ไม่สามารถเข้าด าเนินการโดยพลการได้  จะต้องได้รับการ
อนุญาตจากอุทยานถ้ าขมิ้นเสียก่อน และในการนี้ กระผมขอให้สภาฯ มีมติให้
ความเห็นชอบในเรื่องการตัดต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อนด้วยครับ 

นายปรีชา  มณีวรรณ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้มีการแต่งตั้ง   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 คณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์  จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ไป
ตรวจสอบก่อนว่ามีการผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จริงหรือไม่ ประการใด 

 
 
 
 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 



- ๒๐ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย ท่านปรีชา  มณีวรรณ  ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ 
ประธานสภาฯ อบต. ตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ จ านวน 

3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบการผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ ว่าจริงหรือไม่ ประการใด  ไม่ทราบว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความคิดเห็น
เพ่ิมเติม หรือคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

 ทีป่ระชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย  เมื่อที่ประชุมไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ดิฉันขอเชิญ ท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ อบต. สภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรและสามารถเข้าไปท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ    

ในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จ านวน 3 ท่าน ด้วยค่ะ 

นางจุฑามาศ  แก้วพวง เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอเสนอ นายทวี  เทียมกุล  เป็น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 คณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ค่ะ 
นายเชาวลิต  แจ้งมณี เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ นางจุฑามาศ แก้วพวง  เป็น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 คณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน ต าบล

เพ่ิมพูนทรัพย์ครับ 
นายบุญเลิศ  ด ากุล เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อน้ าร้อน 

ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ครับ 
นางนวลอนงค์  ถวาย สรุปคณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อ  
ประธานสภาฯ อบต. น้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย ์ มี 3 ท่าน  ดังนี้  

1.  นายทวี  เทียมกุล 
2.  นางจุฑามาศ แก้วพวง 
3.  นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ 
ให้คณะกรรมการในการตรวจสอบความผุกร่อนของต้นไม้ใหญ่ในบ่อ  

น้ าร้อน ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์   จ านวน 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งน าผลการ
ตรวจสอบฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2557  ครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2557 ต่อไป 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ อบต.  
นายเชาวลิต  แจ้งมณี เรียนท่านประธานสภาฯ  เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูของการเก็บเก่ียว   
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผลผลิตทางการเกษตรของต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  กระผมมีความกังวลในเรื่องราคา

ของผลผลิต  เกรงว่าราคาของผลผลิตจะตกต่ า  จึงขอให้ฝ่ายบริหารช่วย
ด าเนินการติดต่อประสานไปยัง อ าเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 

/นางนวลอนงค์  ถวาย ….. 



- ๒๑ - 
 

 

นางนวลอนงค์  ถวาย ดิฉันขอเชิญฝ่ายบริหาร ช่วยชี้แจงการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อที ่
ประธานสภาฯ อบต. ประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ 
นายสุนทร  สุขเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ  ส าหรับเรื่องราคาของผลผลิตทางเกษตรของ 
นายก อบต. ต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์  กระผมจะรีบด าเนินการติดต่อประสานไปยัง อ าเภอ จังหวัด 

หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวต่อไป
ครับ 

นางนวลอนงค์  ถวาย มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะน าเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ อบต. 
ทีป่ระชุม ไม่มี 
นางนวลอนงค์  ถวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ อบต. พ.ศ.๒๕4๗ หมวด ๘ เรื่องการอภิปราย ข้อ 6๕  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 

ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามี แต่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าได้อภิปราย
กันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่าควรจะปิด
อภิปรายหรือไม่ก็ได้ เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ 72 

    เมื่อที่ประชุมไม่มีการน าเสนอเพ่ิมเติม  ดิฉันขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 
2557  ครั้งที่ 1   ขอบคุณค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑1.35 น. 
 
 
 

      พ.จ.ต.     วารินทร์  รักสวัสดิ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (วารินทร์  รักสวัสดิ์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
 
 
ลงชื่อ        ปรชีา  มณีวรรณ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายปรีชา  มณีวรรณ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 4 
 
 
ลงชื่อ       จุฑามาศ  แก้วพวง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นางจุฑามาศ  แก้วพวง) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 

 
/(ลงชื่อ) นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์ ….. 

 



- ๒๒ - 
 

 

 
ลงชื่อ   วิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นายวิรพันธ์  ช้อยกิตติพันธ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ หมู่ที่ 6 
 
 
ลงชื่อ       นวลอนงค์  ถวาย     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                (นางนวลอนงค์  ถวาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 


